

เราอยู่ในวันสุดท้ายหรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราใกล้จะถึง "วันสิ้นโลก" แล้ว? เราสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่?

ตอนนี้เราอยู่ใน "เวลาอวสาน" ที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่?

ประธานาธิบดีเรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาพูดถึงสภาพโลกที่ดูเหมือนว่าเรากำลังใกล้จะถึงวันสิ้นโลก

นักวิทยาศาสตร์ประมาณได้ตั้งนาฬิกาวัน โลกาวินาศให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งนาทิจากสี่นาทีก่อนเพียงสามนาทิจนถึง "เที่ยงคืน" บทบรรณาธิการใน U.S. News & World Report กล่าวถึงเวลาที่ดูเหมือนใกล้จะถึงนี้ โดยกล่าวว่าดูเหมือนว่าความหวังเดียวของโลกในขณะนี้อยู่ที่การปรากฏตัวของ "มือที่แข็งแกร่งจากที่ใดที่หนึ่ง"

ถึงเวลาแล้วที่ไอบ้าดาบ้าตะ โคนเดือน "วัน โลกาวินาศ" ถูกเยาะเย้ยว่า "ปิดตัวโยกของเขา" แต่วันนี้ผู้นำและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่จริงจังกำลังพูดถึงเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับการล่มสลายในสภาพโลกในปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางคนกล่าวว่าความหวังเดียวของโลกขณะนี้อยู่ในรัฐบาลโลกเพียงแห่งเดียว มีกองกำลังทหารเพียงกองทัพเดียว แต่ในขณะเดียวกัน

พวกเขายอมรับถึงความเป็นไปไม่ได้ที่ สุดที่มนุษยชาติจะสามารถสร้างรัฐบาลที่มีอำนาจเหนือโลกได้เช่นนี้

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่เด่นชัดกล่าวว่ารัฐบาลโลกเดียวที่เหนือชั้นจะปรากฏขึ้น แต่คำทำนายเหล่านี้บอกเป็นนัยว่าคนรุ่นปัจจุบันของเราเป็นคนที่จะมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นหรือไม่?

แม้แต่คริสตาสาวกดั้งเดิมในศตวรรษแรกก็คาดหวังจุดจบของโลกนี้อย่างที่เราทราบดีว่าจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขา บุคคลในทุกศตวรรษนับแต่นั้นเชื่อว่าโลกอยู่ใน "เวลาอวสาน" ซึ่ง "วันสิ้นโลก" ใกล้เข้ามาแล้ว

แต่เราจะรู้ได้อย่างไร? เราจะมั่นใจได้อย่างไร? หรือเราจะรู้?

พระเยซูคริสต์ในลูกา 21:28 ว่า:

"และเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วจงเงยหน้าขึ้นเพราะการไถ่ของคุณใกล้เข้ามาแล้ว"

สิ่งเหล่านี้ที่กำลังพูดถึงรวมถึงเหตุการณ์พยากรณ์มากมายที่ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เราไม่สามารถมองดูสัญญาณหรือเหตุการณ์ผิวเผินหนึ่งหรือสองอย่างและเข้าไปยังข้อสรุปที่แน่นอนได้ เราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์โดยรวมของพระเจ้าและวิธีที่พระองค์ดำเนินการตามจุดประสงค์นั้น ต้องพิจารณาคำทำนายมากมาย เราต้องไม่เดาหรือคาดเดาหรือรีบด่วนสรุป

โลกสมัยใหม่

โลกสมัยใหม่เริ่มต้นเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้วจริงๆ

ถ้าเรามีลำดับเหตุการณ์ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ถูกต้อง อาดัมมนุษย์คนแรกก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ 6,000 ปีก่อน

คัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่าแผนแม่บทของพระเจ้าสำหรับการทำงานตามจุดประสงค์ของพระองค์ด้านล่างนี้คือแผน 7,000 ปีโดยมีเวลา 6,000 ปีจัดสรรให้กับโลกของซาตาน ตามด้วย 1,000

ปีแห่งการครองราชย์ของพระคริสต์เหนือทุกประเทศทั่วโลก ที่ไหนสักแห่งประมาณ 1,600

ปีจากการสร้างของอาดัมได้เกิดอุทกภัยทั่วทั้งโลก อารยธรรมพัฒนาจนน้ำท่วมอย่างไรเราไม่ทราบแน่ชัด แต่เราอาจสันนิษฐานได้ว่าอารยธรรมวัตถุก้าวหน้าไปไม่ไกลไปกว่าช่วงเดียวกันหลังน้ำท่วมเท่าที่เราทราบ ดังนั้น การพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไปโดยเทียบเคียงได้กับกระดุกงูจนกระทั่งเมื่อ 150 ปีที่แล้ว

มีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในความรู้ของมนุษย์และความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นทั้งหมดหลังจากการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ประมาณปี 1450 การพิมพ์ทำให้สามารถแพร่กระจายและเผยแพร่ความรู้ การแพร่กระจายนี้ขยายออกไปเล็กน้อยจนถึงกลางศตวรรษที่ 19

สิ่งประดิษฐ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยส่วนใหญ่ปรากฏขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1850

ความรู้และการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกทางกลเพิ่มขึ้นทวีคูณด้วยแรงกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกือบจะเหมือนกับว่ามนุษย์ปรากฏตัวครั้งแรกบนโลกเมื่อ 150 ปีที่แล้วและได้เรียนรู้และก้าวหน้ามากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นนับแต่นั้นมา

คำทำนายเวลาสิ้นสุด

บัดนี้ ให้พิจารณาคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เรื่องเวลาอวสาน

คำพยากรณ์ที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์คือดาเนียล 11 บทที่ 10 คือบทนำและบทที่ 12 คือตอนจบ ในดาเนียล 11:40 คำพยากรณ์มาถึง "เวลาอวสาน" และดำเนินต่อไปในบทที่ 12

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลไม่เข้าใจว่าเขาได้รับคำสั่งให้เขียนอะไร

ทูตสวรรค์กล่าวว่าถ้อยคำของคำพยากรณ์ถูกปิดและผนึกไว้จนถึงเวลาอวสานเมื่อความรู้เพิ่มขึ้น และผู้คนจะเดินทาง "เที่ยวไปเที่ยวมา"

เวลานั้นมาถึงแล้ว

ความรู้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าทึ่งในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา แท้จริงแล้ว

มีการอ้างว่ากองทุนแห่งความรู้ของโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษ 1960

แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะส่วนใหญ่อยู่ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้

ผู้คนต่างเดินทาง "ไปๆ มาๆ" บนโลก รูปแบบการเดินทางตั้งแต่ต้นอารยธรรมจนถึง 150

ปีที่แล้วนั้นช้ามากจริงๆ มีคนไม่กี่คนที่เดินทางไกลจากบ้านของพวกเขามากกว่า 50 หรือ 100 ไมล์ การเดินทางนับพันปีคือการเดินเท้า ขี่ม้า หลังอูฐ เกวียน พายเรือหรือเรือใบ

Robert Fulton ไม่ได้เริ่มก่อสร้างบนเรือกลไฟจนถึงปี 1806 จากนั้นทางรถไฟก็มาถึง การเดินทางด้วยรถยนต์ล้วนเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของฉัน ข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุสิบเอ็ดขวบ รถยนต์ถูกเรียกว่ารถม้าไร้ม้า "รถม้าไร้ม้า" เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง ฉันจำได้ ตอนนั้นอายุสิบเอ็ดขวบ พ่อของฉันร้องเรียก "โอ้ มาที่หน้าต่างข้างหน้าเร็ว ๆ มีรถม้าลากไป" เราทุกคนรีบไปที่หน้าต่างด้านหน้าเพื่อดูภาพ นั่นเองค่ะ มันคือ "รถม้า" มันเป็นรถม้าที่ถูกล่อลวง!

เมื่อข้าพเจ้าอายุสี่สิบสามปี ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้าเซาท์เบนด รัฐอินเดียนา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ชักชวนเกษตรกรในเขตการปกครองทางใต้ของเมืองให้ลงนามในข้อตกลงการยื่นคำร้องอนุญาตข้ามประเทศใหม่ ทางหลวงที่เรียกว่า "Dixie Highway" จากอ่าวไปยังแคนาดาเพื่อผ่านเขตการปกครองของตน มันไม่ใช่ทางหลวงลาดยาง มันเป็นกรวดและสิ่งสกปรก ทางหลวงลาดยางยังมาไม่ถึง ทุกวันนี้ผู้คนเดินทางไปมาโดยรถยนต์ รถไฟและเครื่องบิน สนามบินสมัยใหม่เต็มไปด้วยผู้คน "ไปๆมาๆ"

อาณาจักรที่ครองโลก

ในบทที่สองของดาเนียลเป็นคำพยากรณ์จนถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้วางกรอบและปกครองอาณาจักรแรกของชาติต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลก ในความฝันเขาเห็นรูปปั้นที่น่าประหลาดใจที่สุดของชายคนหนึ่งที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ พระเจ้าเปิดเผยความหมายแก่ดาเนียล เศียรของรูปเคารพเป็นทองคำเนื้อดี ออกและแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทองเหลือง ขาเหล็ก เท้าและนิ้วเท้าเป็นเหล็กและดินเหนียวผสมกัน หัวเป็นตัวแทนของอาณาจักรเคลเดียของเนบูคัดเนสซาร์ เงินเป็นตัวแทนของอาณาจักรโลกที่สืบเนื่องซึ่งพิสูจนแล้วว่า เป็นจักรวรรดิเปอร์เซีย ทองเหลืองเป็นตัวแทนของอาณาจักรโลกที่สามซึ่งพิสูจนแล้วว่า เป็นอาณาจักรกรีกมาซิโดเนียหรือกรีก อันที่สี่แทนด้วยขาเหล็กพิสูจนแล้วว่า เป็นจักรวรรดิโรมันที่มีเมืองหลวงในกรุงคอนสแตนติโนเปิลและโรม เท้าและนิ้วเท้าเป็นตัวแทนของอาณาจักรเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จตามมา นำไปสู่นิ้วเท้าที่เป็นตัวแทนของอาณาจักรทั้งสิบในยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก คำทำนายคือวันที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ เราเฝ้ารอการปรากฏตัวของชาติสิบนิ้วเหล่านั้น ในยุคของนิ้วเท้าเหล่านั้น ซึ่งอยู่ข้างหน้าเรา หินที่เหนือธรรมชาติคือต้องมาจากสวรรค์ โจมตีประเทศที่มีนิ้วเท้าสิบนิ้ว แทนที่พวกเขา และปกครองโลกทั้งโลกตลอดไปหลังจากนั้น (ดาเนียล 2:34, 44)

หินก้อนนี้แสดงถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าและทำลายรัฐบาลทั้ง

หมดของโลกนี้ - การจัดตั้งรัฐบาลของพระเจ้าเหนือทุกประเทศ นั่นจะเป็นจุดจบของโลกนี้ - จุดจบของอารยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้อย่างที่เราทราบ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องรวมถึงดาเนียล 7 และวิวรณ์ 13 และ 17
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นจักรวรรดิโรมันที่ล่มสลายใน ค.ศ. 476 แทนที่ด้วยอาณาจักรสามอาณาจักรที่หายไป ได้แก่ ทรูแควนดัลล์ ออสโตรกอท และเฮรูลี พวกเขาเป็นสามเขาแรกของดาเนียล 7 ที่ "ถอนรากถอนโคน" (ข้อ 8) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนทั้งสามนี้หายไปจากประวัติศาสตร์ และเราไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นในพวกเขา
มีเขาอีกเจ็ดในสิบเขานับตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่ได้ติดตาม
ครั้งแรกในเจ็ดนั้นคือการบูรณะจักรวรรดิทางตะวันตก
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตามคำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรม จัสติเนียน
จักรพรรดิแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล สถาปนาอาณาจักรโรมันขึ้นมาใหม่ทั่วอิตาลีในปี ค.ศ. 554
นักประวัติศาสตร์บันทึกว่านี่เป็นการบูรณะจักรวรรดิโรมัน มีหุบเขาและยอดเขาหลายแห่งในยุโรปตามมามันมาถึงจุดสูงสุดถัดไปใน ค.ศ. 800 ภายใต้ชาร์ลมาญหัวหน้าแฟรงก์ ถึงยอดเขาอีกแห่งประมาณศตวรรษที่ 10 โดยมีฮอตโตมหาราชแห่งเยอรมนีเป็นผู้ถือหางเสือเรือ
ในเวลานี้เป็นที่รู้จักกันในนามจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงจุดสูงสุดอีกแห่งกับราชวงศ์ฮับส์บูร์กในออสเตรีย
ตามด้วยยอดเขาอีกแห่งภายใต้ นโปเลียน ซึ่งถึงขีดสุดในปี ค.ศ. 1814

ในปี ค.ศ. 1929 มุสโสลินีได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับสันตะปาปา ครั้นแล้ว ราวปี 1935 มุสโสลินีได้รวมเอธิโอเปีย เอิริเทรีย และโซมาลีแลนด์ของอิตาลีเข้ากับอิตาลี
ได้ประกาศให้ดินแดนนี้เป็นการสถาปนาจักรวรรดิโรมันขึ้นมาใหม่
ฉันประกาศการฟื้นฟูตัวเองครั้งที่เก้าทางวิทยุในขณะนั้น

ตอนนี้เรากำลังมองหาการฟื้นคืนพระชนม์ครั้งที่สิบและครั้งสุดท้ายของจักรวรรดิโรมัน —
หัวที่เจ็ดของสัตว์ร้ายตัวนี้ในวิวรณ์บทที่ 17 (วิวรณ์ 17:12)
ซึ่งเป็นภาพด้วยนิ้วหัวแม่เท้าสิบนิ้วของเนบูคัดเนสซาร์ตามภาพดาเนียล 2: 40-44.
เนื่องจากนิ้วเท้าเหล่านี้อยู่บนสองเท้าที่เป็นตัวแทนของยุโรปตะวันออกและตะวันตก
จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การฟื้นคืนชีพครั้งสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะรวมถึงประเทศมาเน
เหล็กของยุโรปตะวันออกเช่นเดียวกับประเทศในยุโรปตะวันตก (อ่านสองเล่มของเรา
"พระธรรมวิวรณ์ที่เปิดเผยในที่สุด" หรือ "ใครหรืออะไรคือสัตว์พยากรณ์?")
ทั้งสองเล่มจะก่อตัวเป็นมหาอำนาจโลกขนาดมหึมาที่สามซึ่งอาจจะยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่มากกว่าสหรัฐฯ
หรือสหรัฐอเมริกา

นิ้วเท้าทั้งสิบของดาเนียล 2:40-44 จะถูกทำลายโดยพระคริสต์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และจะถูกแทนที่โดยรัฐบาลที่ปกครองโลกของอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีพระคริสต์เป็นหัวหน้า และวิสุทธิชนที่ฟื้นคืนพระชนม์ทั้งหมดก็ปกครองภายใต้พระคริสต์เช่นกัน

คำพยากรณ์หลักของพระเยซู

ตอนนี้ให้พิจารณาคำพยากรณ์หลักของพระเยซูคริสต์เอง ในมัทธิว 24 ลูกา 21 และมาระโก 13

แต่เราอ้างอิงจากบัญชีของแมทธิว พระเยซูกับเหล่าสาวกเพิ่งออกมาจากพระวิหาร (ข้อ 1) พระองค์และเหล่าสาวกมองดูอาคารของวัด

“ท่านไม่เห็นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า หินก้อนหนึ่งทับกันที่นี่จะไม่ถูกโยนทิ้ง” เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70 ในชีวิตของสาวกเหล่านั้น

ต่อมาไม่นาน ขณะที่พระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศกับสาวกบางคน พวกเขาก็ถามพระองค์ว่า “สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด?” พวกเขาพูดถึงความพินาศของวัด ซึ่งฉันขอย้ำ จริง ๆ แล้วเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขาในปี ค.ศ. 70 แต่แล้วเหล่าสาวกก็ถามเพิ่มอีก “... และอะไรจะเป็นสัญญาณของการมาของเจ้าและการสิ้นสุดของโลก”

เหล่าสาวกคาดหวังวันสิ้นโลกในช่วงชีวิตของพวกเขา

ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อมโยงคำถามนี้กับการทำลายพระวิหารแน่นอน พระเยซูทรงทราบว่าอาวสานของโลกจะไม่เกิดขึ้นอีกเกิน 1,950 ปี. พระองค์จึงตรัสตอบเพียงคำถามแรกเท่านั้น เพราะพระวิหารถูกทำลายในปี ค.ศ. 70

พระเยซูจึงตรัสว่า “จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่าน”

พระองค์กำลังตรัสกับเหล่าสาวกเกี่ยวกับการถูกหลอกในช่วงชีวิตของพวกเขา เขาพูดต่อไปว่า

“เพราะหลายคนจะมาในนามของเราโดยบอกว่าฉัน [พระเยซู] เป็นพระคริสต์

และจะหลอกลวงคนเป็นอันมาก” พวกเขาจะถูกหลอกโดยการสอนว่าพระเยซูคือพระคริสต์ได้อย่างไร?

หลายคนมาในนามของเขาโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของพระองค์

โดยกล่าวว่าพระเยซูคือพระคริสต์และหลอกลวงผู้คนมากมายแม้ในศตวรรษแรกนั้น

ให้ฉันอธิบายข้อเท็จจริงที่สำคัญมากที่นี่

ไม่นานหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์และการก่อตั้งคริสตจักรในปี ค.ศ. 31

มีการโต้เถียงอย่างรุนแรงตามประวัติของคริสตจักรว่าข่าวประเสริฐที่จะประกาศเป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์หรือข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระคริสต์ ฝ่ายหลังชนะ ผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นในศตวรรษแรก

โดยกล่าวว่าพระเยซูคือพระคริสต์

แต่ละเลยพระกิตติคุณของพระเยซูซึ่งเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าที่ปกครองโลกที่จะมาถึงเพื่อปกครองทุกประเทศหลังจากการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

ประกาศพระกิตติคุณต่างๆ

ในกาลาเทีย 1:6-7

เราเห็นว่าพวกเขากำลังสั่งสอนพระกิตติคุณที่แตกต่างจากข่าวประเสริฐของพระเยซูเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอยู่แล้ว อัครสาวกเปาโลยังพูดถึงผู้เผยพระวจนะเท็จเหล่านี้ที่ประกาศพระกิตติคุณที่แตกต่างออกไปใน 2 โครินธ์ บทที่ 11 เขาเขียนถึงคริสตจักรในศตวรรษแรกว่า "แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าไม่ว่าด้วยวิธีใด ดั่งที่งูต่อลงเอาตัวอุบายของเขา จิตใจของท่านจะเสียหายจากความเรียบง่ายซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ เพราะหากพระองค์เสด็จมา ประกาศพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ประกาศ หรือถ้าท่านได้รับวิญญูณอื่นซึ่งท่านไม่ได้รับ หรือข่าวประเสริฐอื่นซึ่งท่านไม่ยอมรับ ท่านก็อดทนกับพระองค์ได้" (ข้อ 3-4)

ในบรรดาผู้เผยพระวจนะเท็จเหล่านั้นที่อ้างว่าพูดในพระนามของพระเยซู เปาโลกล่าวเสริมว่า: "เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นอัครสาวกปลอม คนงานที่หลอกลวง แปลงร่างเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ และไม่ประหลาดใจเลย เพราะชาตानเองถูกแปลงเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง ดังนั้นมันจึงเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าผู้รับใช้ [ของชาตान] ของเขาถูกแปลงเป็นผู้รับใช้แห่งความชอบธรรมด้วย ปลายทางของมันจะเป็นไปตามการงานของเขา" (ข้อ 13-15)

จริงๆ แล้วคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของชาตานมาร แต่มาในพระนามของพระเยซู โดยบอกว่าพระเยซูคือพระคริสต์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับพระเยซู เพื่อว่าพวกเขาได้เทศนาถึง "พระเยซูอีกองค์หนึ่ง" อันที่จริงแล้วพวกเขาเทศน์เกี่ยวกับ "พระเยซูอีกองค์หนึ่ง" — พระเยซูคนละคน (ข้อ 4)

พระกิตติคุณของพระเยซูคืออะไร?

พระเยซูเสด็จมาในฐานะผู้ส่งสารจากพระเจ้าซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงเพื่อเข้าครอบครองและปกครองทุกประเทศ นั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซู สังเกตพระกิตติคุณที่พระเยซูประกาศ

ในมาระโก 1:1 เริ่มเล่าถึงจุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ กล่าวถึงวิธีที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเตรียมทางไว้ และวิธีที่ยอห์นรับบัพติศมาของพระเยซู แล้วในข้อ 14 "หลังจากที่ยอห์นถูกจำคุก พระเยซูเสด็จมาที่แคว้นกาลิลีเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า" พระเยซูทรงเทศนาข่าวประเสริฐอะไร? — "ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า" นั่นคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ นั่นคือข่าวประเสริฐที่อัครสาวกเปาโลประกาศแก่คนต่างชาติ (กิจการ 20:25, 28:23, 31)

ทำเครื่องหมายนี้ให้ดี พระกิตติคุณนั้นไม่ได้ประกาศให้โลกรู้เป็นเวลา 1,900 ปี ในศตวรรษแรก พวกเขาหันไปหาพระกิตติคุณอื่น—ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระคริสต์ แต่ไม่ใช่พระกิตติคุณของพระคริสต์

อ่านอีกครั้ง จนถึงทุกวันนี้

คริสตจักรและผู้ประกาศข่าวประเสริฐเกือบทั้งหมดประกาศข่าวประเสริฐของตนเองเกี่ยวกับพระคริสต์ แต่ไม่ใช่พระกิตติคุณของพระคริสต์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาปกครองโลก เป็นเวลา 1,900 ปีที่ศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิมล้มเหลวในการเทศนา

พระเยซูเสด็จมาเป็นกษัตริย์และผู้ปกครองโลกในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาแทนที่ซาตานบนบัลลังก์ของโลกทั้งใบ พระกิตติคุณที่จได้รับการประกาศอย่างทั่วถึง เมื่อค่านึงถึงทั้งหมดนี้แล้ว ให้กลับไปคำพยากรณ์ของพระเยซูในมัทธิว 24

เขากำลังเตือนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาในพระนามของพระองค์โดยกล่าวว่า พระเยซูคือพระคริสต์ และหลอกลวงคนจำนวนมาก — ไม่ใช่เพียงไม่กี่คน แต่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มต้นในศตวรรษแรกหลังจากก่อตั้ง โบสถ์ไม่นานและดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ มันเป็นความจริงที่แทบจะเป็นสากลในศาสนาคริสต์จนถึงนาทีนี้

พระกิตติคุณแท้ถูกระงับ 1,900 ปี

แต่ในเดือนมกราคม ปี 1934

พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มประกาศพระกิตติคุณที่แท้จริงของอาณาจักรของพระเจ้าผ่านฉันเป็นครั้งแรกในรอบ 1,900 ปี มันแพร่กระจายไปตามชายฝั่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สิบเก้าปีต่อมา มกราคม พ.ศ. 2496 พระกิตติคุณดังกล่าวได้เผยแพร่ทางสถานีวิทยุที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เรดิโอลักเซมเบิร์ก ไปยังทั้งยุโรปและอังกฤษ และเกือบจะในทันทีหลังจากนั้นในสถานีวิทยุอื่นๆ ในไต้หวัน วิทยุซีลอน วิทยุมอนติคาร์โล สถานีทางใต้ อเมริกาและที่อื่นๆ ในไม่ช้ามันก็จะไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และส่วนอื่นๆ ของโลก

และสุดท้ายนี้ เราสามารถพูดได้ว่าพระกิตติคุณไปทุกประเทศบนแผ่นดินโลกแล้ว

ตอนนี้ดำเนินการตามคำพยากรณ์ของพระเยซู: มัทธิว 24:5

พระเยซูตรัสว่าหลายคนจะมาในพระนามของพระองค์โดยแสวงหาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ยังมีหลอกลวงคนจำนวนมาก

สิ่งนั้นเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขาในศตวรรษแรกและดำเนินต่อไปแม้กระทั่งตั้งแต่รายการของเราออกอากาศในปี 1934 และพระกิตติคุณเดียวกันกับพระเยซูและอัครสาวกก็เริ่มเผยแพร่ในนิตยสาร PLAIN TRUTH ซึ่งขณะนี้ได้เข้าถึงทุกประเทศแล้ว ที่มีขอดหมุนเวียนกว่าแปดล้านครัวเรือนทุกฉบับ บัดนี้จึงสังเกตสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในข้อที่หกกว่า "และเจ้าจะได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม จงระวังอย่าวิตกกังวล เพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น แต่จุดจบยังไม่มา"

กล่าวอีกนัยหนึ่งการสิ้นสุดของโลกยังไม่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขา ในข้อที่เจ็ด "สำหรับ" ยังคงดำเนินต่อไป "ประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้กับประเทศและอาณาจักรต่ออาณาจักร

และจะมีความอดอยากและโรคระบาดและแผ่นดินไหวในสถานที่ต่างๆ" ข้อ 8
"ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์"

สิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินต่อไปตั้งแต่ศตวรรษแรก ข้อ 9 "แล้วพวกเขาจะมอบท่านให้พ้นทุกข์ และจะมาท่าน
..." สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับสาวกเหล่านั้น อัครสาวกส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเสียชีวิต ยกเว้นอัครสาวกยอห์น

สัญญาของ "วันสิ้นโลก"

จากนั้นในข้อ 14 พระเยซูเสด็จมาเพื่อตอบคำถามที่สองของเหล่าสาวก: "...
และอะไรจะเป็นหมายสำคัญของการเสด็จมาของพระองค์และการสิ้นสุดของโลก" (ข้อ 3). ในข้อ 14
พระองค์ทรงตอบคำถามนั้น พระเยซูเองทรงทราบว่าไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงสิบเก้าร้อยปีต่อมา
นี่คือคำตอบของพระเยซูเองเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของโลก

“และข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ
แล้วจุดจบจะมาถึง”

พระกิตติคุณนั้นไม่ได้ประกาศไปทั่วโลกตั้งแต่ประมาณกลางศตวรรษแรกจนถึงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ

พระเยซูกำลังตรัส ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการดำรงอยู่ของโลก แต่พูดถึงจุดจบของโลกในยุคนี้
อารยธรรมปัจจุบันในโลกที่ปกครองโดยชาตานิยม ซึ่งยังคงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของโลกทั้งโลก อย่างไรก็ตาม
จำไว้ว่าชาตานิยมอยู่บนบัลลังก์นั้นเพียงเพราะพระเจ้าอนุญาต
แต่พระเจ้าแสดงให้เราเห็นในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ ไม่ใช่วันที่หรือปี
แต่เป็นเวลาโดยประมาณที่พระองค์จะทรงส่งพระเยซูคริสต์มาทำลายโลกนี้

กฎหมายพื้นฐานของรัฐบาลโลกที่กำลังจะมา

เมื่อถึงเวลานั้น

พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในฤทธานุภาพสูงสุดและสง่าราศีของพระเจ้าเพื่อประทับบนบัลลังก์ของโลกและป
กครองเหนือทุกชาติ จากนั้นเขาจะตั้งอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งจะเป็นรัฐบาลของพระเจ้า (ไม่ใช่ของชาตานิยม)
ในมือของครอบครัวที่เกิดของพระเจ้าภายใต้พระคริสต์ปกครองทุกประเทศด้วยการปกครองของพระเจ้า

รัฐบาลทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายพื้นฐาน

กฎพื้นฐานของการปกครองของพระเจ้าทั่วโลกจะเป็นกฎของพระเจ้า กฎหมายนั้นอาจแสดงเป็นคำเดียวว่า
"ความรัก" พระเยซูทรงขยายกฎหมายนั้นให้หมายถึงความรักต่อพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน.

ในทางกลับกันสิ่งนี้ได้รับการขยายโดยบัญญัติสิบประการ — สี่ประการแรกที่ทำให้หลักธรรมกว้าง ๆ
สี่ประการที่กำหนดความรักต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้า บัญญัติหกประการสุดท้ายที่กำหนดในหลักการกว้าง ๆ
เกี่ยวกับความรักต่อเพื่อนบ้าน

งานของพระเจ้านี้ซึ่งคุณได้รับจากหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงว่าจุดจบของโลกของ
ซาตานและอารยธรรมที่เรารู้ว่ามันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

มหันตภัยครั้งใหญ่

ในยุคนี้หลังจากการประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า "...
จะเป็นความทุกข์ลำบากใหญ่หลวง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่กำเนิดโลกมาจนถึงเวลานี้ ไม่มี และจะไม่มีอีกเลย
เว้นแต่ในสมัยนั้น ควรขอให้สั้นลง ไม่ควรมีเนื้อหนังใครอด [ชีวิต] แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เลือกสรร
วันเหล่านั้นจะต้องสั้นลง" (ข้อ 21 และ 22)

พระคัมภีร์อีกหลายข้อแสดงให้เห็นว่าสภาพการณ์จะน่ากลัวกว่าที่เคยหรือจะเป็นอีกครั้งบนแผ่นดินโลก
เงื่อนไขดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ บุคคลเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคล
แม้ในสัดส่วนที่มากของครอบครัว กลุ่มต่อต้านกลุ่ม ประเทศชาติต่อต้านชาติ
ความรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
การก่อการร้ายทำให้ผู้คนทั่วโลกตกตะลึงและหวาดกลัว

คำเตือนของอัครสาวกเปาโล

เรามารู้เวลาที่อัครสาวกเปาโลเตือนแล้วใน 2 ทิโมธี 3 ว่า
"สิ่งนี้รู้ด้วยว่าในวาระสุดท้ายจะพบกับภัยอันตราย มนุษย์จะต้องรักตัวเอง โลก อดคิด หยิ่งผยอง
คูหมั่นศาสนา ไม่เชื่อฟังบิดามารดา ออกตัญญู ไม่บริสุทธิ์ ปราศจากความรักธรรมชาติ การสงบศึก
ผู้กล่าวหาเท็จ คือร้าย คูหมั่นคนดี คนทรยศ หัวคือ ใจสูง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า มีรูปแบบ
ของความเป็นพระเจ้าแต่ปฏิเสธอำนาจของมัน: ... เคยเรียนรู้และไม่สามารถมาสู่ความจริงได้" (ข้อ 1-5, 7)

นี่เป็นคำพยากรณ์ดังที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในวาระสุดท้าย เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก เมื่อเก้าสิบปีที่แล้ว
เงื่อนไขเหล่านั้นไม่เป็นความจริงหรือทวีความรุนแรงขึ้นเหมือนในยี่สิบหรือสามสิบปีที่ผ่านมา

ให้สังเกตอีกครั้ง พระเยซูคริสต์ในมัทธิว 24:22 ว่ายกเว้นวันที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ควรถูกตัดให้สั้นลง
ไม่มีเนื้อหนังใครอดชีวิตได้ ไม่ใช่มนุษย์ที่จะอยู่รอด

คำพยากรณ์ในเอเสเคียล 6:6 กล่าวว่า "ในที่อาศัยของเจ้าทั้งหลาย เมืองต่างๆ จะถูกทิ้งร้าง
และปุษนียสถานสูงจะรกร้าง ..." คำพยากรณ์นั้นกำลังพูดถึงเวลาเดียวกันนี้
อาวุธไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่สามารถทำลายเมืองทั้งหมดได้จนกระทั่งระเบิดไฮโดรเจน
เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้ว

สำคัญเพียงใดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาขณะที่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรนี้กำลังไปจากประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งไปสู่ทั่วโลกเพื่อเป็นพยานให้กับทุกประเทศ

มหันตภัยครั้งใหญ่ถูกตัดให้สั้นลง

แต่ความหวังที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวของโลกก็มาถึง พระเยซูคริสต์ในมัทธิว 24:22 ว่า "... เพื่อเห็นแก่ผู้ได้รับเลือก [คริสตจักรที่แท้จริงแห่งเดียวของพระองค์] วันเหล่านั้นจะสั้นลง" กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าจะไม่เคลื่อนไหวก่อนเพื่อลดความต่อเนื่องของอารยธรรมปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้จัก จนกว่ามนุษยชาติจะถึงปากเหวครั้งสุดท้าย หากพระเจ้ารอช้ากว่านั้น วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการปกครองจะเป็นสัตว์ประหลาดของแฟรงเกนสไตน์ที่จะทำลายทุกสิ่งมีชีวิตให้สิ้นซาก

พระเจ้าจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือส่งพระเยซูคริสต์มาสร้างอารยธรรมที่ดีขึ้นและโลกที่สวยงาม มีความสุข และรักสันติในวันพรุ่งนี้

จนกว่ามนุษยชาติและผู้นำจะต้องยอมรับความล้มเหลวอย่างที่สุดในการให้ชีวิตที่สงบสุข มีความสุข และเป็นประโยชน์บนโลกใบนี้ แม้แต่ทุกวันนี้

คนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกยังไม่อยากได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้ามากนัก พวกเขาต้องการให้พระเจ้า "เอาตัวเองออกจากชีวิตของพวกเขา"

มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้าง

อาดัมปฏิเสธต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งหมายถึงการพึ่งพาพระเจ้าและของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้า

กลับเลือกที่จะพึ่งพาตนเองและจิตใจเพื่อนำทางชีวิตและแก้ปัญหาทั้งหมดของเขา จนถึงทุกวันนี้ บรรดาประชาชาติและผู้นำของโลกนี้ยังคงพยายามพึ่งพาตนเองและความพยายามของมนุษย์ในการแก้ปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น โลกยังคงปฏิเสธที่จะพึ่งพาพระเจ้า

ต่อเมื่อโลกและผู้นำของโลกมาถึงที่ซึ่งพวกเขาต้องตระหนักถึงความหมกหมุ่นทางก่อนที่จะเกิดปัญหาของตนเอง และความหวังเดียวของพวกเขาจากนี้ไปคือการพึ่งพาและเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าจะทรงเข้าไปแทรกแซงและทำให้เกิด จุดจบของโลกนี้โดยส่งพระเยซูคริสต์

เมื่อพระเยซูเสด็จมาด้วยความสง่าผ่าเผย ฤทธิ์เดช และสง่าราศีของพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ยิ่งใหญ่ ในฐานะราชาแห่งกษัตริย์และพระเจ้าแห่งเจ้านาย

มนุษยชาติจะถูกบังคับให้ตระหนักว่าการพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดชีวิตและนำมาซึ่งความสงบสุข เบิกบานใจ และเปี่ยมด้วยพลังแห่งผลิภาพ

ดาเนียลพยากรณ์ไว้ด้วย

กลับมาที่บทที่ 12 ของดาเนียลอีกครั้ง หลังจากที่พระองค์คริสต์ถึงวาระสุดท้ายแล้ว (ดาเนียล 11:40)

ดาเนียลก็พูดถึงความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่เช่นเดียวกัน

นั่นคือเวลาแห่งความทุกข์ยากที่ใหญ่หลวงกว่าที่เคยเป็นมาหรือที่จะมาถึง” และในเวลานั้นเองมีคาเอล [อัครทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ยืนขึ้นต่อสู้กับซาตาน]

เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยื่นหัตถ์เพื่อลูกหลานของชนชาติของเจ้าและจะมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีประชาชาติแม้ในขณะนั้นเมื่อถึงเวลานั้น ชนชาติของท่านจะได้รับการช่วยให้พ้นทุกคนซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือ และหลายคนที่หลับใหลอยู่ในพงศลีดินจะตื่นขึ้น บางส่วนสู่ชีวิตนิรันดร์...” (ดาเนียล 12:1, 2)

นี่กำลังพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เมื่อคนตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นขึ้นก่อน “เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยเสียงโห่ร้อง ด้วยเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และผู้ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นขึ้นก่อน แล้วเรา [ผู้ช่วยให้รอดจากคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า] ที่มีชีวิตอยู่และที่เหลือจะถูกลอยขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาในเมฆเพื่อพบพระเจ้าในอากาศ และเราจะอยู่กับพระเจ้าอย่างนั้นตลอดไป” (1 เธสะโลนิกา 4:16, 17)

เราจะพบพระคริสต์ในอากาศ — ได้ที่ไหน?

แล้วเราจะไปจากที่นั่นที่ไหน? ในวันเดียวกันนั้น พระบาทของพระเยซูจะเสด็จลงมาบนภูเขามะกอกเทศซึ่งมองเห็นกรุงเยรูซาเล็มทางทิศตะวันออก (เศคาริยาห์ 14:4)

เราอ่านในวิวรณ์ 20:1-2 ว่าในเวลา que พระคริสต์เสด็จมา ซาตานจะถูกกำจัดออกจากบัลลังก์แห่งการปกครองโลก จากนั้นพระเยซูคริสต์จะประทับบนพระที่นั่งนั้นทั่วแผ่นดินโลก ในวิวรณ์ 3:21 พระเยซูตรัสกับคนในคริสตจักรที่แท้จริงของพระองค์ว่า ถ้าเราเอาชนะซาตานและความชั่วร้ายของโลกนี้ พระองค์จะทรงยอมให้เรานั่งกับพระองค์บนบัลลังก์นั้น

พระเยซูยังตรัสในวิวรณ์ 2:26-27 อีกด้วยว่าถ้าเราซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เองมีชัย เราก็จะได้รับอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติ และเราจะปกครองพวกเขาภายใต้พระคริสต์ ในวิวรณ์ 5:10 เขากล่าวว่าเราที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในคริสตจักรของเขาเองจะเป็นปุโรหิตและกษัตริย์ และเราจะปกครองบนแผ่นดินโลก

